



หอการค้าหัว 'อ้อชี' บอบซ้ำ ขวัญรัฐอุดมาตรการฟื้นฟูพิษโควิด > 10

นายปรัชญา สมะลาภา ประธาน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย กล่าวว่า การระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจในระดับ "สาหัส" ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการนั้นทางหอการค้าไทยเสนอรัฐบาลหลายมาตรการ คงต้องดูรัฐบาลว่าจะตัดสินใจอย่างไร เช่น การจ่ายเงินเยียวยาสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ การตั้ง กองทุนซื้อทรัพย์สินผู้ประกอบการ



การระบาดรอบนี้ไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ แต่ใช้มาตรการคุมเข้มให้จังหวัดสีแดงห้ามคนเข้า-ออก ธุรกิจท่องเที่ยว หายใจไม่ออก
ปรัชญา สมะลาภา

นายธีรินทร์ ธีญญวัฒน์กุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การติดโควิด-19 ในจังหวัดเริ่ม น้อยลง ทำให้เกิดความมั่นใจกลับมามาก หลังจาก ที่ช่วงแรกมีคนติดเชื่อมาก แต่ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจได้รับผลกระทบหนักสุด โดยเฉพาะการท่องเที่ยว เห็นได้จากพื้นที่พัทยา บางแสน นักท่องเที่ยวหายไปหมด

นายพนพล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า เศรษฐกิจระยองได้รับผลกระทบมากกว่า 90% ภาคค้าปลีกหายไป 50-70% แม้ว่า สถานการณ์เริ่มดีขึ้น แต่ต้องการให้ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการการเดินทางข้ามจังหวัด โดยการ ห้ามเข้า-ออกพื้นที่ยกเว้นที่ต้องขออนุญาต ซึ่งหอการค้าจังหวัดระยอง ต้องการความชัดเจนว่าจะปลดล็อกได้เมื่อไหร่

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

“อัทธ พิศาลวานิช” ชงตีตราทุเรียน NO-COVID สร้างเชื่อมั่นตลาดจีน

รศ.ดร.อัทธ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย กล่าวว่า กรณีการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนในสถานการณ์โควิด-19 ไทยควรมีการเตรียมตัวและดำเนินการมาตรการอย่างไร ให้คงรักษาตลาดจีนไว้ได้ ท่ามกลางความหวงวิตกทั้งฝ่ายผู้ผลิต และตลาดรับซื้อ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดจีนและตลาดต่างประเทศ เห็นว่าควรดำเนินการ 4 มาตรการ โดยเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นเริ่มจากมาตรการที่ 1 lock down 3 จังหวัด จันทบุรี ตราด ระยอง เพื่อเคลียร์สแกนทั้งสวน แปลงทุเรียน มาตรการที่ 2 ติดสติ๊กเกอร์ NO-COVID-19 ที่ลูกทุเรียน ซึ่งต้องระมัดระวังอย่างมาก ต้องรับรองได้ว่าทุเรียนที่ติดสติ๊กเกอร์ส่งออกไม่มีเชื้อโควิด-19 แน่นนอน เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

มาตรการที่ 3 ให้เจ้าหน้าที่จีนเข้ามาตรวจสอบขั้นตอนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่งทุเรียนไปจีน และมาตรการที่ 4 ทำประกันโควิด-19 ให้ผู้บริโภคทุเรียน รัฐบาลต้องทำประกันโควิด-19 ให้ หากเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการรับประทานทุเรียนที่มีเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่แน่ใจว่าทางการแพทย์มีข้อมูลยืนยันหรือไม่ว่าการแพร่เชื้อโควิด-19 จะเข้าไปในเนื้อทุเรียนหรือไม่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ

ที่มา : www.prachachat.net